

UBND TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TY TNHH MTV KHAI
THÁC CÔNG TRÌNH THỦY
LỢI NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CTKTTL-QLNCT

Ninh Thuận, ngày tháng 4 năm 2023

V/v hướng dẫn điều kiện năng lực của tổ chức thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép Khai thác nước mặt của các hồ chứa nước do Công ty quản lý.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện quy định của Luật Tài nguyên nước, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã thực hiện lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác nước mặt cho 16 hồ chứa và 5 đập dâng. Trong đó có 13 hồ chứa nước và 4 đập dâng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép Khai thác nước mặt (gồm các hồ chứa nước Trà Co, Phước Trung, Phước Nhơn, Bà Râu, CK7, Suối Lớn, Bàu Ngự, Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn, Bàu Zôn, Tà Ranh, Cho Mo và các đập Cà Tiêu, Chà Vin, Ma Rên, đập Đá); 03 hồ chứa nước và 01 đập dâng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Khai thác nước mặt (gồm các hồ chứa nước Sông Sắt, Sông Trâu, Lanh Ra và đập dâng Lâm Cẩm).

Các Giấy phép khai thác nước mặt của các hồ chứa nước Tà Ranh, Bàu Zôn, Phước Nhơn, Trà Co, Cho Mo, CK7, Suối Lớn được UBND tỉnh cấp phép lần lượt tại các Quyết định số 52/GP-UBND ngày 28/11/2013, Quyết định số 51/GP-UBND ngày 28/11/2013; Quyết định số 50/GP-UBND ngày 28/11/2013; Quyết định số 10/GP-UBND ngày 21/4/2014; Quyết định số 11/GP-UBND ngày 21/4/2014; Quyết định số 12/GP-UBND ngày 21/4/2014; Quyết định số 14/GP-UBND ngày 08/5/2014 có thời hạn là 10 năm (kể từ ngày ký), theo quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ thì Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục gia hạn các Giấy phép Khai thác nước mặt nói trên ít nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Tại Điều 5 Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ chỉ quy định điều kiện về năng lực của tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước để thực hiện các đề án, dự án Điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước

và lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; không quy định đối với trường hợp lập thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước nên Công ty chưa có cơ sở để triển khai thực hiện các thủ tục gia hạn các Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt nói trên.

Do đó để có đủ cơ sở triển khai thực hiện thủ tục **Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các hồ chứa nước** theo đúng thời gian quy định của pháp luật, Công ty kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hướng dẫn giải đáp một số nội dung sau:

(i) Điều kiện về năng lực của tổ chức thực hiện thủ tục **Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các hồ chứa nước** có phải tuân thủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ hay không.

(ii) Công ty là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, khai thác các hồ chứa để cấp nước phục vụ cho dân sinh kinh tế và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thì có đủ chức năng thực hiện thủ tục **Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các hồ chứa nước** do Công ty quản lý hay không.

Do thời gian thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của các hồ chứa nước còn rất ngắn, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quan tâm hướng dẫn và gửi văn bản phúc đáp về Công ty **trước ngày 28/4/2023** để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định của pháp luật./.

(Đính kèm Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT (Báo cáo);
- Chủ tịch, KSV, BGĐ Công ty (Báo cáo);
- Lưu VT, QLNC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phạm Hòa Bình